



สารครูตาสตรี

ฉบับพิเศษ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
คณะครูตาสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สารแสดงความยินดีกับบัณฑิต

สารจากรักษาราชการแทน อธิการบดี รต.มาลินี จุโทปะมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คุณภาพพร้อมคุณธรรมนำชีวิต
ดำรงตนตามเบ็องยุคคัลบาท
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งเทพให้ไตรรัตน์นา

ขอมอบคำอวยพรแก่บัณฑิต
มุ่งอุทิศเพื่อท้องถิ่นพัฒนา
“คนของราช ข้าแผ่นดิน” คือศรีสง่า
คุ้มครองรักษาให้ทุกท่านสุขสันต์เอย



(รองศาสตราจารย์มาลินี จุโทปะมา)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณบดีคณะครุศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์
ที่มุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีพุทธศักราช 2561 ขอให้ทุกท่านนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำงานตามที่มุ่งมั่น และปรารถนา



(อาจารย์ ดร. พิชณี กุลทานันท์)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้
ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่าน ประสบความสำเร็จ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆ ไป

(อาจารย์ ดร.เบญจพร วรณุลมก)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับความสำเร็จ
อีกก้าวหนึ่งของชีวิตของบัณฑิต ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ก้าวต่อไปของชีวิต
ขอให้มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไฉวรรณ ศิริเมหา)



รองคณบดีฝ่ายพัฒนารวิชาชีพครู

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาความภาคภูมิใจในวันนี้ ขอให้แปรเปลี่ยนเป็นพลังที่สร้างสรรค์ หรือพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

(อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการหล่อหลอม ให้มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน เป็นผู้รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีทั้งศาสตร์และศิลป์ของความเป็นครูที่ดีที่เก่ง และมีอาชีพที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน มีความโดดเด่นทางวิชาการ และกิจกรรมมีความเป็นผู้นำ มีความดี มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ขอให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตสมหวังตั้งใจปรารถนาทุกครั้งที่คิด ทุกกิจที่ทำ และทุกคำที่พูด ขอให้เกิดประโยชน์สุขและนำความเจริญ รุ่งเรือง มาสู่สังคมประเทศชาติต่อไป

(อาจารย์คำจันทร์ ร่มเย็น)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ยินดีกับบัณฑิตทุกคน ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และครอบครัว

(อาจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษาครุศาสตร์ ผู้ที่มีความมุ่งมั่นสู่สายอาชีพทางการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นผู้พิมพ์ผู้ปั้นอนาคตของชาติ ตลอดเวลาที่ได้ศึกษาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษาทุกคนได้รับการบ่มเพาะความเป็นครู ทักษะ เจตคติ เทคนิคต่างๆ และฝึกให้รู้จักการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเชื่อได้ว่าทุกคนจะสามารถเป็นครูที่ดี ที่เก่ง และเป็นกำลังสำคัญช่วยพัฒนาท้องถิ่นได้ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในวิชาชีพครู

(อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร)

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาที่มีความหมาย เป็นเกียรติแก่ชีวิต และได้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบกิจการงานในหน้าที่ต่อไป

(อาจารย์สัญญาชัย ครอบอุดม)

หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษา

ขอแสดงความยินดี และชื่นชมบัณฑิตทุกท่าน คุณคือความหวังของคุณพ่อคุณแม่ และความภูมิใจของครูอาจารย์ครับ

(อาจารย์บาล ชะใบรัมย์)

หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านนำความรู้ ที่ท่านได้รับมาพัฒนาสังคม และขอให้ทุกท่านสมหวังกับสิ่งที่มุ่งหมายไว้ในอนาคตทุกท่าน

(อาจารย์ภูกัน แจกโธสง)

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจแก่ตนเองและครอบครัวที่ได้พากเพียรพยายามจนสำเร็จการศึกษา ขอให้บัณฑิตได้นำความรู้จากมหาวิทยาลัย แห่งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวม และพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

(อาจารย์ ดร.สินีนาง วังนลสุข)

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาตรี ขอให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตทุกๆ ด้าน

(ผศ.ดร.วรลณี โกศัย)

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน คำว่า "บัณฑิต" แปลว่าบุคคลผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านจงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป

(อาจารย์ ดร.อุดม ชัยสุวรรณ)

หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน คุณคือความภาคภูมิใจของพวกเราเสมอ แม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหน แต่ความรักและความหวังดีจะรอคุณอยู่ที่นี้ตลอดเวลา โชคดีค่ะ

(อาจารย์ชลาลย์ วงศ์อารีย์)

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ต้นไม้ที่บ้านฉัน มีเทวดามาดูแล ผลยังงดงาม เช่นนี้ ลูกศิษย์ของฉันนั้น ถ้าฉันเอาใจใส่ เธอจะงดงามเพียงใด.ขอให้บัณฑิตครุศาสตร์ทุกคน ร่วมปลูกฝังและบ่มเพาะศิษย์ให้เจริญงอกงามขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน

(อาจารย์ ดร.เทพพร โลมารักษ์)

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคน กว่าจะสำเร็จการศึกษานั้น ต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างยิ่ง จงใช้วิชาความรู้ และประสบการณ์ที่สั่งสมมา ไปปรับใช้ในการทำงาน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ ความรู้ใหม่ และประสบการณ์ใหม่ ขอให้ประสบความสำเร็จครับ

(อาจารย์วรุฒม์ คุณสุทธิ)

หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา

เรียนจบแล้วนะ ดีใจด้วยครับบัณฑิตใหม่ ดีใจด้วยกับความภาคภูมิใจในสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือต้องใช้ความรู้ที่มีสร้างความรุ่งเรืองให้ตนเอง

(อาจารย์ ดร.เชาว์ การวิษา)

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาด้วยความอุตสาหะ
วิริยะ มุ่งมั่น ตั้งใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการอาชีพ
การทำงานของทุกท่านให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยความอุตสาหะ วิริยะ มุ่งมั่น ตั้งใจ
ประกอบกับการมีคุณธรรม จริยธรรม เช่นกัน


(ผศ.เกษสุดา บูรณพันธ์ศักดิ์)

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางกระแส
อุปสรรคอันเชี่ยวกรากที่คอยบั่นทอนความรู้สึกความหวังกำลังใจแต่ด้วย
อุตสาหะพยายามปณิธานอันแน่วแน่ของปัญญาชนทำให้ผ่านพ้นอุปสรรค
และสำเร็จการศึกษาอย่างภาคภูมิใจในฐานะตัวแทนคณาจารย์สาขา
วิชาภาษาไทย

ขออำนวยการอวยชัย ให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จ
ในชีวิตอาชีพ ดังที่มุ่งมาดปรารถนา และปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มภาคภูมิ


(อาจารย์พิพัฒน์ ประเสริฐรังษ์)

หัวหน้ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

ยินดีกับความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ และขอให้บัณฑิต
ทุกคนก้าวหน้าอย่างมั่นใจ ใช้ความรู้ที่มี พัฒนาชาติเราให้เจริญ


(อาจารย์เกียรติชัย ไกยสิทธิ์)

หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา

การเป็นครูที่ดีนั้น เกิดจากการมีจิตวิญญาณความเป็นครู จิตวิญญาณ
นั้นเกิดจากการปลุกฝัง มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ให้เมล็ดของจิตวิญญาณ
ครูไป ส่วนที่เจริญงอกงามนั้นเกิดจากตัวของผู้รับไปนั่นเอง ถ้าอยากให้
มีวิญญาณครูที่ดีก็ต้องดูแลเมล็ดของจิตวิญญาณนั้นให้เจริญงอกงาม
ด้วยตนเอง


(อาจารย์เกียรติชัย ไกยสิทธิ์)

หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ท่านคือต้นอ่อนแห่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยยืนยัน
ได้ว่าสถาบันนี้ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจพร้อมด้วยศักยภาพ
ด้วยภาพที่พึงประสงค์ และหวังว่าท่านจะไม่หยุดเรียนรู้ ไม่หยุดอ่อนน้อม
มีความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รักทุกอาชีพที่ได้ทำ ช่วยเหลือสังคม
ทุกวัน เราจึงควรยินดีกับท่านในโอกาสนี้


(อาจารย์ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน)

หัวหน้ากลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ และขอชื่นชมในความอุตสาหะ
พากเพียรจนสำเร็จการศึกษาในวันนี้ และหวังว่าบัณฑิตทุกคนจะนำ
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ จากสถาบันแห่งนี้ไปพัฒนาตนเอง
ครอบครัวและสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


(อาจารย์ทรศนันทิ ชินศิริพันธ์)

“บ้านครุศาสตร์”



[www.http://edu.bru.ac.th](http://edu.bru.ac.th)

E-mail : ed-bru@hotmail.com

Facebook : <https://www.facebook.com/ed.bru>



“อุ๋นไอรัก” บ้านครุศาสตร์



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปรัชญา

“ผลิตครูดี มีความรู้ เป็นผู้นำเทคนิควิธี มีศรัทธาในวิชาชีพครู”
วิสัยทัศน์

“คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ และเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง”

พันธกิจ

1. ให้การศึกษา และผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีคุณภาพ
2. ทำการวิจัย
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6. ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู

ขอขอบคุณ

รศ.มาลีนี จุฑาปะมา
อาจารย์ ดร.พัชณี กุลทานันท์
อาจารย์ ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์
อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช
ผศ.วิไลวรรณ ติริเมฆา
อาจารย์คำจันท์ ร่มเย็น
อาจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์
อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร
และ ขอขอบคุณหัวหน้าสาขาวิชา

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หัวหน้ากลุ่มวิชาคณะครุศาสตร์ ทุกท่าน

ออกแบบและจัดทำ

อาจารย์สัญญาชัย ครอบุดม
อาจารย์เลอสันต์ กุทธิพันธ์
นายลาภกร วัฒนสุข

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา , คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์